

วันที่ ๒ เดือน มิ.ค. พ.ศ. ๕๕ ๑๓

พด.เดินหน้าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปูพรมนำร่อง 87 แห่งลดต้นทุนเกษตรกร

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้สนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรณรงค์ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่การดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ครั้วเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาใช้ก่อนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2558 นำร่องทั่วประเทศ 87 แห่ง อีกทั้งยังพัฒนากลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิมที่กรมจัดตั้งไว้แล้วทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มกันผลิตสารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยกรมจะให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การจัดการดินที่เหมาะสม การผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนปัจจัย อาทิ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยปีนี้จะดำเนินการ 9,685 กลุ่ม เกษตรกร

ประมาณ 240,000 ราย เนื้อที่ 2.4 ล้านไร่ นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมจะอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน การใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และดำเนินการขึ้นสมัครขอรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าว และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือด้านการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมารกรมได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ปีละประมาณ 100 กลุ่ม ผลงานตั้งแต่ปี 2553-2558 รวม 580 กลุ่ม เกษตรกรประมาณ 3,000 ราย พื้นที่ 25,000 ไร่ มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ ร้อยละ 5 และผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 80 โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 100 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอีกสิบปีข้างหน้าจะมีกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น